



ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล ในตำแหน่งนิติกร

ตามที่ได้ประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นิติกร และกรมการแพทย์ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

กรมการแพทย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการ ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖. เกณฑ์การตัดสิน แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๒	นางสาวสุพัตรา ภูบ้านหม้อ	
๐๔	นางสาวมนัสวี เพชรย้อย	
๑๙	นางสาวสุภาพร โพนสิงห์	
๔๑	นางสาวคณางค์ อีระพันธ์เจริญ	
๔๔	นางสาวนวจิรดา เรืองวุฒิ	
๕๗	นางสาวพัทธมนัส ไพบูลย์ศิริ	
๖๐	นายผดุงพงษ์ เตปินยะ	
๖๓	นายพิธิวัฒน์ นงค์โพธิ์	
๖๕	นายภัทรพงศ์ ไชยยยา	
๖๘	นางสาววาสนา ช้อนรัมย์	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินด้านสมรรถนะบุคคล

สมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินฯ
๑. ประเมินด้านสมรรถนะส่วนบุคคล (๑๐๐ คะแนน) - เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์	วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายการแพทย์ อาคาร ๕ ชั้น ๖ ตึกกรมการแพทย์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการประเมินดังกล่าว เข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะส่วนบุคคลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากผู้ใดไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรร

กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ ชั้น ๖ อาคาร ๕ และทางเว็บไซต์ (<http://www.dms.moph.go.th>) หัวข้อ ข่าวสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๖๓๘๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ปลัดฯ

(นายปรการ ถมยางกูร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ในฐานะผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการแพทย์